

แผนงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี ๒๕๖๒ เรื่อง “มาตรฐานการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”	๑. เพื่อดำเนินกิจกรรมตามขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ๓. เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายด้านความปลอดภัยครอบคลุมถึงมหาวิทยาลัยในเครือข่าย/ลูกข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมีในมหาวิทยาลัยบูรพา และและมหาวิทยาลัยลูกข่ายในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเรื่อง “การให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการสารเคมี”	๑. เพื่อดำเนินกิจกรรมตามขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี	ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมีในมหาวิทยาลัยบูรพา และและมหาวิทยาลัยลูกข่ายในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ชื่อกิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๓	โครงการอบรม เรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	<p>๑. เพื่อดำเนินกิจกรรมตามขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๒. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>๓. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับบุคลากรของสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบุคคลที่สนใจ โดยวิทยาการของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ วช. เพื่อผลิตบุคลากรจากมหาวิทยาลัยลูกข่ายที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยของตนเองได้</p>	ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมีในมหาวิทยาลัยบูรพา และแลชมหาวิทยาลัยลูกข่ายในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
๔	โครงการตรวจประเมินและพัฒนาด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอย่างมีระบบ และส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การใช้และการกรอกข้อมูลในระบบ ESPReL อย่างถูกต้อง	ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม